

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐẮK NÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **646** /UBND-TCĐ  
V/v giải quyết, trả lời kiến nghị,  
phản ánh của cử tri

Đắk Nông, ngày **16** tháng 02 năm 2017

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 02/BC-HĐND ngày 23 tháng 01 năm 2017 của của HĐND tỉnh về việc tổng hợp ý kiến kiến nghị, phản ánh của cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tiến hành kiểm tra, rà soát kiến nghị của cử tri (chi tiết tại phụ lục kèm theo), khẩn trương xử lý và trả lời trực tiếp cho cử tri được biết. Đồng thời tổng hợp, báo cáo kết quả xử lý bằng văn bản cho UBND tỉnh (thông qua Ban Tiếp công dân) và gửi file mềm (word) về hộp thư điện tử: [td.ubnd@daknong.gov.vn](mailto:td.ubnd@daknong.gov.vn) trước ngày **10/3/2017**.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc thì liên lạc số điện thoại 0946.18.44.88 (đ/c Hoàng Thị Hiền, Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Ban Tiếp công dân tỉnh) để được hướng dẫn.

Nhận được văn bản này, yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các phòng chuyên môn (đôn đốc);
- Lưu: VT, TH, TCD (H).

15



**Trần Văn Thương**

## Phụ lục:

### GIAO NHIỆM VỤ GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 3, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA III

(Kèm theo Công văn số 646 /UBND-TD ngày 16 tháng 02 năm 2017  
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Số TT	Đề mục, nội dung	Đơn vị giải quyết, trả lời	Phòng thẩm định
<b>I. Về lĩnh vực đất đai, đền bù giải tỏa:</b>			
1	<p><i>Cử tri bon Bu Lum, bon Bu K'răc, xã Quảng Trục, huyện Tuy Đức tiếp tục kiến nghị:</i> Người dân có đất xâm canh tại các tiểu khu do Công ty TNHH MTV Nam Tây Nguyên và Trung đoàn 726 quản lý, người dân đã trồng cây lâu năm và cây ngắn ngày để ổn định cuộc sống nhưng do đất xâm canh nên không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dẫn đến không có cơ sở để thế chấp vay vốn ngân hàng, phát triển kinh tế. Cử tri đề nghị UBND tỉnh, UBND huyện Tuy Đức chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với UBND xã Quảng Trục, công ty TNHH MTV Nam Tây Nguyên, Trung đoàn 726 khảo sát diện tích đất bà con xâm canh để trình UBND tỉnh xem xét, thu hồi giao lại cho địa phương quản lý và sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà con để sản xuất, ổn định cuộc sống lâu dài.</p>	UBND huyện Tuy Đức	NN
2	<p><i>Cử tri Lò Văn Lành, thôn 9, xã Cư Knia, huyện Cư Jút kiến nghị:</i> Nhiều hộ dân ở thôn 9, xã Cư Knia có sở hữu một số ruộng đất diện tích khoảng 3 hecta gần hồ Cư Knia, từ năm 2011 - 2012 khi hồ đập được nâng cấp vào mùa mưa số diện tích đất và ruộng này bị ngập nặng không thể sử dụng và canh tác được. Cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay các cơ quan chức năng vẫn chưa hỗ trợ đền bù thiệt hại cho người dân, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Cư Jút sớm giải quyết.</p>	UBND huyện Cư Jút	NN
3	<p><i>Cử tri Nguyễn Ngọc Tâu, tổ dân phố 4, phường</i></p>	Sở Xây dựng	CN

	<i>Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa phản ánh:</i> Theo quy hoạch chi tiết khu đô thị 72ha bao gồm: cấp đất tái định cư, các công trình phúc lợi xã hội. Tuy nhiên do phá vỡ quy hoạch, một số khu quy hoạch khu thương mại, siêu thị hiện nay đã bán đất cho người dân nhưng không có một văn bản nào thông báo cho nhân dân biết. Cử tri đề nghị UBND chỉ đạo chủ đầu tư dự án trả lời cho cử tri được biết; đồng thời thu hồi lại các lô đất đã bán để xây dựng các công trình theo đúng quy hoạch, phục vụ an sinh xã hội.		
4	<i>Cử tri Lê Văn Sinh, Đinh Thị Quyên, tổ dân phố 3, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa phản ánh:</i> 52 hộ dân thuộc dự án khu 23ha tại tổ dân phố 1 và 3 bị giải tỏa đền bù giao mặt bằng cho đơn vị thi công từ tháng 9/2010, tại thời điểm này giá đền bù giá đất là 250.000đ/m <sup>2</sup> . Đến ngày 26/12/2016, Sở Xây dựng thông báo giá đất cho người dân đi nhận đất tái định cư thì người dân mới biết giá đất cao hơn gấp 6 lần so với thời điểm giải tỏa. Đề nghị UBND tỉnh, chủ đầu tư xem xét áp giá đất cho phù hợp, đảm bảo quyền lợi cho người dân.	Sở Xây dựng	CN
5	<i>Cử tri Vũ Xuân Ánh, tổ dân phố 5, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa kiến nghị:</i> Việc trả lời hủy bỏ dự án 24 ha của các cơ quan chức năng chỉ thông qua các hội nghị hoặc tiếp xúc cử tri, chưa có thông báo hoặc quyết định chính thức. Đề nghị UBND tỉnh sớm có quyết định chính thức để nhân dân được biết, thực hiện quyền sở hữu diện tích đất của người dân thuộc dự án trên.	Sở Tài nguyên và Môi trường	NN
	<b>II. Về lĩnh vực giao thông:</b>		
6	<i>Cử tri thị trấn Đăk Mil, huyện Đăk Mil kiến nghị:</i> Hiện nay một số đoạn đường quốc lộ 14 chạy qua thị trấn Đăk Mil, huyện Đăk Mil, đặc biệt là đoạn đường qua chợ trung tâm huyện bị sụt lún, xuất hiện ổ gà gây nguy hiểm cho người và các phương tiện tham gia giao thông. Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với chủ đầu tư sớm có phương án khắc phục, sửa chữa.	Sở Giao thông Vận tải	CN
7	<i>Cử tri xã Đăk Rla, huyện Đăk Mil kiến nghị:</i> Tuyến đường quốc lộ 14 đoạn nắn tuyến tại địa bàn thôn 5, xã Đăk Rla không có cống thoát nước hạ lưu	Sở Giao thông	CN

	dẫn đến khi mưa lớn nước ngập vào nhà dân và tràn qua đường gây nguy hiểm, thiệt hại cây cối, hoa màu của người dân. Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với chủ đầu tư sớm có phương án khắc phục.	Vận tải	
8	<i>Cử tri các xã: Đức Minh, Đức Mạnh, huyện Đắk Mil.</i> Đề nghị nhà nước quan tâm bố trí kinh phí để tu sửa và nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 2 đoạn từ ngã ba Đức Mạnh đi huyện Đắk Song, vì hiện nay tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.	Sở Giao thông vận tải	CN
9	<i>Cử tri xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil tiếp tục kiến nghị:</i> Tuyến đường giao thông Tỉnh lộ 3 đã làm xong nhưng chưa có mương thoát nước dẫn đến mùa mưa nước tràn qua mặt đường gây hư hỏng mặt đường, ảnh hưởng đến việc đi lại. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các đơn vị chức năng sớm khảo sát và khắc phục.	Sở Giao thông vận tải	CN
10	<i>Cử tri Trần Văn Thạch, thôn 6, xã Kiến Thành, huyện Đắk R'lấp phản ánh:</i> Tuyến đường Quốc lộ 14 qua địa phận xã Kiến Thành có nhiều khu vực người dân sinh sống thấp hơn mặt đường nhưng không có mương nước dẫn đến vào mùa mưa nước thường chảy vào vườn và nhà của dân ảnh hưởng đến đời sống, tài sản của người dân. Đề nghị UBND tỉnh làm việc với Chủ đầu tư sớm xây dựng mương nước, đảm bảo cho người dân sống hai bên đường ổn định cuộc sống.	Sở Giao thông vận tải	CN
11	<i>6. Cử tri Trần Phan Hòa Nhã, cử tri Nguyễn Bá Danh và một số cử tri thôn 2, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R'lấp phản ánh:</i> Đường giao thông liên xã, liên thôn trên địa bàn xã hiện đã hư hỏng, xuống cấp. Nguyên nhân do xe tải chở vật liệu, sản phẩm của Nhà máy Alumin đi lại làm đường xuống cấp. UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo Nhà máy Alumin sửa chữa, làm lại đường nhưng đến nay Nhà máy Alumin chưa thực hiện. Đề nghị UBND tỉnh sớm làm việc với Nhà máy Alumin để có phương án sửa chữa, khắc phục kịp thời.	UBND huyện Đắk R'lấp	CN
12	<i>Cử tri Nguyễn Văn Cừu, tổ dân phố 4, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa phản ánh:</i> Tuyến đường Hùng Vương có nhiều dây cáp quang kéo thấp	UBND thị xã Gia Nghĩa	CN

	so với mặt đường, người dân đi lại bị vướng phải, gây mất an toàn, mất mỹ quan đô thị. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, khắc phục tình trạng trên.	Nghĩa	
	<b>III. Về lĩnh vực điện - nước sinh hoạt:</b>		
13	<i>Cử tri Ngô Văn Biện, thôn 6, xã Nam Bình, huyện Đắk Song:</i> Đề nghị ngành điện lực khảo sát, kéo đường điện từ dốc xóm 2 lên nghĩa địa thôn 6 đến giáp thôn 10 xã Nam Bình và từ xóm 4 thôn 6 đến giáp xã Thuận Hà. Vì hiện nay người dân phải tự kéo điện để sử dụng, đường điện xa trạm, không an toàn và chi phí điện cao.	Điện lực	CN
14	<i>Cử tri Lê Thanh Bình, thôn Trung Tâm, xã Đắk Wil, huyện Cư Jút kiến nghị:</i> Hệ thống nước sạch trên địa bàn xã Đắk Wil đã được đầu tư xây dựng, tuy nhiên đến nay hầu như toàn bộ hệ thống đã xuống cấp và ngưng hoạt động. Để tránh lãng phí công trình nhà nước, đề nghị UBND tỉnh có kế hoạch cải tạo sửa chữa để người dân tiếp tục sử dụng nguồn nước sạch.	UBND huyện Cư Jút	NN
15	<i>Cử tri Tạ Văn Thắng, Nguyễn Văn Hiên, thôn 12, xã Nam Dong, huyện Cư Jút kiến nghị:</i> Đường điện ở xóm 7 thôn 12 gồm 40 hộ dùng đường dây điện kéo dài do vậy điện yếu không đủ điện cho nhân dân sử dụng, hàng tháng hao phí điện năng lớn khoảng 40% kw điện, nhân dân phải chia nhau mỗi hộ phải đi ghi công tơ điện 1 tháng như vậy rất nguy hiểm cho người dân. Đề nghị ngành điện lực xem xét, sớm đầu tư đường điện mới và trạm hạ thế để người dân được sử dụng điện an toàn.	Điện lực	CN
	<b>IV. Về lĩnh vực giáo dục - y tế:</b>		
16	<i>1. Cử tri Đỗ Thị Hay, thôn 5, xã Kiến Thành, huyện Đắk R'lấp phản ánh:</i> Người dân bị bệnh viêm ruột thừa cấp đến khám tại bệnh viện tỉnh Đắk Nông nhưng phải đợi rất lâu (từ 14 giờ đến 14h50') vẫn không có Bác sỹ khám bệnh. Đề nghị Sở Y tế làm việc với Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông để chấn chỉnh trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ Y Bác sỹ tại bệnh viện tỉnh Đắk Nông.	Sở Y tế	KG - VX

17	<p>2. Cử tri H'Oach, thôn 6, xã Quảng Khê, huyện Đăk Glong kiến nghị: Hiện nay, tại địa phương có một số con em là người đồng bào dân tộc thiểu số được đào tạo tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và đại học đã lâu nhưng chưa có việc làm. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm và có phương án tuyển dụng, bố trí số lượng học sinh, sinh viên trên.</p>	Sở Nội vụ	NC
<b>V. Về lĩnh vực Chế độ chính sách:</b>			
18	<p>Cử tri Nguyễn Tuấn Hoàng, bon Bu Pah; cử tri Lưu Xuân Vương, bon Jăng P'lay III, xã Trường Xuân, huyện Đăk Song. Đề nghị các cấp có thẩm quyền sớm triển khai gói 50.000 tỷ cho nông nghiệp công nghệ cao để bà con nhân dân sớm tiếp cận, đầu tư phát triển kinh tế</p>	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	NN
<b>VI. Về lĩnh vực Nông nghiệp - Thủy lợi:</b>			
19	<p>1. Cử tri Nguyễn Đình Minh, thôn 1, xã Nhân Đạo, huyện Đăk R'lấp phản ánh: Việc quản lý xả nước ở các hồ Pi Nao và đập Đăk Ner chưa chặt chẽ làm ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng nước tưới tiêu của nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, giao quyền quản lý các hồ, đập trên địa bàn cho địa phương quản lý để giảm thiểu việc thất thoát nguồn nước.</p>	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	NN
20	<p>2. Cử tri Ngô Thị Khanh, thôn 8, xã Quảng Khê, huyện Đăk Glong kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí nguồn vốn để xây dựng, đắp đập đôn nghĩa địa để đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho khoảng 60 đến 70 ha cây trồng trong khu vực.</p>	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	NN
<b>VII. Về lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường:</b>			
21	<p>Cử tri Nguyễn Đình Minh, thôn 1; Trần Phan Hòa Nhã, thôn 2, xã Nhân Đạo, huyện Đăk R'lấp phản ánh: Việc nhà máy Alumin Nhân Cơ xả khói thải có mùi hôi thối gây ô nhiễm nặng về môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe của người dân xung quanh khu vực nhà máy. Đề nghị UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra, sớm có biện pháp xử lý đối với công ty, nhằm bảo vệ quyền lợi, sức khỏe của người dân.</p>	Sở Tài nguyên và Môi trường	NN

22	<i>Cử tri Nguyễn Đình Minh, thôn 1, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R'lấp phản ánh:</i> Đề nghị các cấp có thẩm quyền trả lời cho cử tri được biết việc xây dựng hồ chứa bùn đỏ (Chất thải sau khi chế biến) cách khu dân cư bao nhiêu là đảm bảo an toàn.	Sở Tài nguyên và Môi trường	NN
23	<i>Cử tri Nguyễn Văn Tắt, thôn 4, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút kiến nghị:</i> Các nhà máy trong Khu công nghiệp Tâm Thắng xả thải vào ban đêm từ ngày 18/12 – 28/12/2016 gây ô nhiễm môi trường, mùi hôi thối tại Khu công nghiệp gây ảnh hưởng đến các hộ dân lân cận. Đề nghị cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý, chấm dứt tình trạng xả thải của các nhà máy trong Khu công nghiệp Tâm Thắng.	Sở Tài nguyên và Môi trường	NN
<b>VIII. Về lĩnh vực khác:</b>			
24	<i>Cử tri Nguyễn Quốc Khánh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kiến Thành, huyện Đắk R'lấp kiến nghị:</i> Hiện tại trên địa bàn huyện vẫn chưa có nhà máy chế biến cà phê, do đó chênh lệch mức giá thấp hơn so với các nơi khác (ví dụ như tỉnh Đắk Lắk giá cà phê cao hơn từ 200 đến 500 ngàn đồng/ 1 tấn so với địa bàn tỉnh Đắk Nông). Đề nghị UBND tỉnh quan tâm khảo sát, xây dựng nhà máy chế biến cà phê tại địa phương.	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	NN
25	<i>Cử tri Trần Văn Hương, thôn 5, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong:</i> Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ trang thiết bị, xe cứu hộ trong công tác phòng cháy, chữa cháy tại địa bàn huyện.	Công an tỉnh	NC
<b>Tổng cộng 25 nội dung</b>			